

Để phổ biến trên các phương tiện truyền thông
Văn phòng thông tin liên lạc: (714) 741-5280

Liên lạc: Grace Kim
Ban Kinh tế và Gia cư
(714) 741-5130 / gracel@ggcity.org



Thứ Hai, 14 Tháng Tư, 2025

THÀNH PHỐ VỪA HOÀN TẤT GIAI ĐOẠN I DỰ ÁN NÂNG CẤP KHU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH

Vào Thứ Ba, ngày 8 tháng Tư, Thành phố Garden Grove cùng nhà phát triển Edgemoor Infrastructure & Real Estate, nhà thầu xây dựng Clark Construction Group, và công ty kiến trúc AC Martin, đã tổ chức lễ hoàn tất Giai đoạn I của Dự án Tái Thiết Khu Trung tâm Hành chính Garden Grove. Dự án bao gồm một cơ sở an ninh công cộng mới cho Sở Cảnh sát Garden Grove và một cấu trúc bãi đậu xe. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng công trình có diện tích 103,000 square-foot và bãi đậu xe bốn tầng trên khu đất rộng 2.75 acre tại góc đường Acacia Parkway và Euclid Street, thuộc Trung tâm Hành chính Garden Grove (Garden Grove Civic Center.)

Trong buổi lễ, Thị trưởng Garden Grove, bà Stephanie Klopfenstein, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển cộng đồng. "Hoàn thành dự án đúng theo dự kiến để thấy được cộng đồng chúng ta ngày một tốt và vững mạnh hơn. Cơ sở công cộng mới cùng với bãi đậu xe sẽ cung cấp cho lực lượng cảnh sát chúng ta những nguồn lực cần thiết để tiếp tục phục vụ và bảo vệ thành phố một cách hiệu quả hơn. Ngoài ra, dự án cũng sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân với không gian xanh mới trong Giai đoạn II."

THÀNH PHỐ VỪA HOÀN TẤT GIAI ĐOẠN I 2-2-2

Sở Trưởng Cảnh sát Garden Grove, ông Amir El-Farra, đã bày tỏ lòng biết ơn với tinh thần làm việc của mọi người trong dự án. "Chúng tôi thực sự biết ơn tất cả mọi người đã góp sức tham gia vào dự án này. Sự hợp tác của các thành viên và hiệu quả làm việc là điều vô cùng ấn tượng. Chúng tôi mong đợi dự án hoàn thiện và tự hào về công trình này."

Giám đốc điều hành Edgemoor, ông Brian Dugan, đã đánh giá cao quá trình tiến triển của dự án cũng như sự cam kết của cả đội ngũ, "Đây là mô hình hợp tác đầu tiên của Thành phố cùng các công ty bên ngoài. Trong suốt sự nghiệp của tôi, chưa bao giờ tôi thấy một dự án lớn và phức tạp như thế này lại đạt được nhiều thành quả chỉ trong 18 tháng. Thực sự là mọi người cùng đồng lòng từ những ngày đầu tiên."

Ông Marc Kersey, Phó Chủ tịch cấp cao của Clark Construction Group chia sẻ, "Tiến độ hiện tại là minh chứng rõ ràng cho sự cam kết và tinh thần chuyên nghiệp của tất cả những người tham gia vào dự án. Việc đạt được cột mốc quan trọng này sớm hơn dự kiến cho thấy những nỗ lực không ngừng của tất cả mọi người, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa khu vực chính phủ và tư nhân. Chúng tôi đang cùng theo một hướng và sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi tòa nhà cảnh sát hoàn thành vào tháng Chín, 2026, và công viên cộng đồng một năm sau vào mùa thu năm 2027."

Để biết thêm thông tin về dự án Tái thiết khu Trung tâm Hành chính Garden Grove, xem tại trang www.ggcity.org/civic-center.

#